



# ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย ประจำเดือนมิถุนายน 2564

## ร่วมกิจกรรมทำบุญเบิกเมืองอำเภอนาจะหลวย



เทศบาลตำบลนาจะหลวย นำโดย นายเสนีย์ จำปาเทศ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญเบิกเมืองอำเภอนาจะหลวย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ลานรีนเริงชัย หน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย โดยมีการจัดกิจกรรมการวางพานพุ่มดอกไม้สด และชันหมากเบ็งเพื่อเป็นการถวายสักการะ อานุสรณ์สามมหาราช หนึ่งเจ้าเมือง และมีการแสดงรำบวงสรวงจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมงานจากส่วนราชการต่าง ๆ และพ่อค้า ประชาชน



# ชาวประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA



เทศบาลตำบลนาจะหลวย นำโดย สิบตำรวจโทสุทธนา เต็มจิตร ปลัดเทศบาล และพนักงาน  
เทศบาลตำบลนาจะหลวย เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA  
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจะหลวย



# ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าบลงานจะหลวย

ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ห้วงที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลงานจะหลวย นำโดย นายสังัดชัย ระวิเวช รองนายกเทศมนตรี และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ห้วงที่ 1 ประจำปี 2564 ประชุมร่วมกันพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลงานจะหลวย





# ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาจะหลวย



กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดย ได้มีการปรับปรุง ทาสีรั้วคัวอาคารของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง,โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพราหม , โครงการปฐมนิเทศและประชุม ผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจะหลวยและปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลนาจะหลวย



# ข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจะหลวย



วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นำโดย นายเสนีย์ จำปาเทศ  
นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย และ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมทีมรถ  
กระเช้า กองช่าง เทศบาลตำบลนาจะหลวย ออกปฏิบัติหน้าที่ ซ่อมแซมหลังคา  
ศาลาริมทาง ถนนถาวรถวิล ตัดต้นไม้โรงเรียน กรป.และบริเวณหน้าที่ว่าการ  
อำเภอนาจะหลวย

กองช่าง เทศบาลตำบลนาจะหลวย  
ถนนวิสุทธิยาศรีกษมา หมู่ที่ 10 ตำบลนาจะหลวย อำเภอเมืองนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี 34280 โทร 045 379 109





# ข่าวประชาสัมพันธ์

## กองช่าง เทศบาลตำบลทอง



วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ทีมช่าง กองช่าง เทศบาลตำบลทอง ออกปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาดตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบศาลหลักเมืองเทศบาลตำบลทอง และ ตัดหญ้าบริเวณสนามเด็กเล่นหน้าว่าการอำเภอทอง เพื่อเป็นการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า บริเวณส่วนสาธารณะ

กองช่าง เทศบาลตำบลทอง  
ถนนวิสุทธิธรรมาภิบาล หมู่ที่ 10 ตำบลทอง อำเภอทอง  
จังหวัดอุบลราชธานี 34280 โทร 045 379 106





# ข่าวประชาสัมพันธ์

## กองช่างเทศบาลตำบลนาจะหลวย

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นำโดย นายเสนีย์ จำปาเทศ นายกเทศมนตรี ตำบลนาจะหลวย และ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมทีมซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลนาจะหลวย ออกปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านศรีพรหม หมู่ที่ ๑๐ ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ๗ เพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำท่วม ชั่ง เมื่อฝนตก ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อน



กองช่าง เทศบาลตำบลนาจะหลวย  
ถนนวิสูตรโยธาภิบาล หมู่ที่ 10 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย  
จังหวัดอุบลราชธานี 34280 โทร 045 379 109

